



กิจกรรม

เรื่อง1 คณะกรรมการควบคุมความและสารคดีภาพ : ราชภัฏ แลงจันทรา
formula@assu.info.co.th

โครงการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”

ก้าวสู่ปีที่
5



ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ผู้อำนวยการ
โครงการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล”

โครงการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” หรือ SKILL DRIVING EXPERIENCE โดย บริษัท สื่อสากล จำกัด มีจุดประสงค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน โดยการเปิดอบรมและฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้รถรวมถึงการแก้ไขสถานการณ์เบื้องต้นที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้คุณรอดพ้นอันตรายไปได้

และในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 5 “ชไมพร ปภัสร์พงษ์” ผู้อำนวยการ โครงการ “ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล” มีความตั้งใจจะคืนกำไรแก่สังคม เปิดอบรมฟรี ให้แก่นิสิตนักศึกษาที่

คืนกำไรแก่สังคม เปิดอบรมการขับ
ปลอดภัย ให้อาจารย์และนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ...ฟรี !

มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยเปิดอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถที่ถูกต้อง รวมถึงการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้ายามฉุกเฉินอย่างถูกวิธีให้แก่ อาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยผู้ฝึกสอนมืออาชีพแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒน์นะ นักแข่งอาชีพ, สิริคุปต์ เมทะนี แชมป์ จิมคานา ประเทศไทย และ วุฒินันท์ สภาวสุ บีเอ็มดับเบิลยู ดรไเวอร์ ทรениง อินสตรัคเตอร์ (BMW DRIVER TRAINING INSTRUCTOR) พร้อมทีมผู้ฝึกสอนจาก บริษัท สื่อสากล จำกัด โดยกิจกรรม

ดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ กรมทหารราบที่ 11
รักษาพระองค์ บางเขน

สำหรับรถที่ใช้อบรมครั้งนี้ มีครบทุกระบบขับเคลื่อน ทั้งขับเคลื่อนล้อหน้า ขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ ประกอบด้วย เมร์เซเดส-เบนซ์ เอ-คลาสส์, ซี-คลาสส์, ซี-คลาสส์ คูเป้, ซีแอลเอส-คลาสส์ และ เอส-คลาสส์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย จำกัด และ ซูบารุ เอกซ์วี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ทีซี ซูบารุ ประเทศไทย จำกัด



กิจกรรม HOT LAP สุดมัน กับรถแข่ง โตโยตา วีโอส วันเมคเรค ของทีม MOTOR EXPO



ถ่ายภาพร่วมกันก่อนอบรมภาคปฏิบัติ



ซูบารุ เอกซีวี กับสถานี EMERGENCY HANDLING



ขับสำรวจเส้นทางเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวรถ

เนื้อหาการอบรมทักษะการขับขี่ ประกอบด้วย

- ภาคทฤษฎีในห้องเรียน
- ภาคปฏิบัติ ประกอบไปด้วย 2 สถานี

OVER STEERING/UNDER STEERING สอนการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาหากรถเสียหลัก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร ตัวรถ รวมถึงเพื่อนร่วมทาง

EMERGENCY HANDLING เป็นการเรียนรู้ใช้พวงมาลัยที่ถูกต้อง รวมถึงบังคับควบคุมรถ

ให้ผ่านสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาบนท้องถนน

ปิดท้ายด้วยการสัมผัสประสบการณ์กับรถแข่ง โตโยตา วีโอส วันเมคเรค ของทีม MOTOR EXPO ในการขับขี่แบบ HOT LAP โดย ณัฐวุฒิ เจริญสุขชะวัฒน์นะ

หลังผ่านการอบรมตามหลักสูตรไปแล้ว โครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล" หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์ และนักศึกษา กว่า 40 ท่าน ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จะได้นำทักษะที่ได้ไปใช้บนท้องถนน เพื่อให้เกิดความ

ปลอดภัยสูงสุด

กิจกรรมทุกครั้งของเราจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้หากขาดผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล" หรือ SKILL DRIVING EXPERIENCE สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2641-8444 ต่อ 214 หรือ www.skilldriving-imc.com

